

OLANZAPINE

TẠI SAO TÔI NHẬN ĐƯỢC TOA THUỐC OLANZAPINE?

Phương pháp điều trị ung thư mà quý vị sắp thực hiện có thể gây buồn nôn hoặc ói mửa. Chúng tôi làm mọi thứ có thể để giảm tác dụng phụ này. Olanzapine có hiệu quả cao, ngay cả với liều lượng nhỏ, trong việc giảm buồn nôn và ói mửa và là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc của quý vị.



TÔI NÊN CHUẨN BỊ GÌ KHI ĐẾN NHÀ THUỐC?

Olanzapine ban đầu được chấp thuận cho những người mắc một số bệnh tâm thần. Dược sĩ có thể cho quý vị biết lý do ban đầu của việc sử dụng thuốc khi quý vị đưa đơn thuốc hoặc nhận thuốc. Chúng tôi muốn quý vị chuẩn bị cho khả năng này. Quý vị có thể muốn nói với dược sĩ lý do tại sao quý vị được kê đơn olanzapine và nhóm điều trị ung thư của quý vị đã kê đơn olanzapine vì một lý do hoàn toàn khác. Sự chấp thuận ban đầu cho thuốc này không khiến bên phụ trách bảo hiểm hoặc hồ sơ bệnh án nghĩ rằng quý vị mắc bệnh tâm thần nhất định khi quý vị nhận được đơn thuốc.

CÓ NHỮNG TÁC DỤNG PHỤ NÀO?

Gần như tất cả các tác dụng phụ được liệt kê của thuốc này xảy ra ở những người dùng thuốc liều cao hơn và những người dùng thuốc hàng ngày trong nhiều năm. Những người dùng olanzapine để hóa trị liệu không có khả năng bị tác dụng phụ ngoài tình trạng mệt mỏi. Vì lý do này, quý vị nên dùng thuốc vào buổi tối.



OLANZAPINE CÓ ĐƯỢC BẢO HIỂM CHI TRẢ KHÔNG? THUỐC NÀY CÓ ĐẮT KHÔNG?

Thuốc này rẻ hơn nhiều so với các loại thuốc khác được sử dụng để ngăn ngừa tác dụng phụ của hóa trị. Chi phí cho mỗi viên thuốc là khoảng 20 xu. Hầu hết bảo hiểm sẽ chi trả chi phí, nhưng quý vị cũng có thể chọn tự thanh toán nếu bảo hiểm không chi trả.

QUÝ VỊ CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ CHỨNG BUỒN NÔN VÀ ÓI MỬA LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẠI NHỮNG TRANG WEB SAU:

Viện Ung Thư Quốc Gia (National Cancer Institute) - www.cancer.gov

Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ (American Cancer Society) - www.cancer.org

Hiệp Hội Ung Thư Lâm Sàng Hoa Kỳ (American Society of Clinical Oncology) - www.cancer.net

Mạng Lưới Ung Thư Toàn Diện Quốc Gia (National Comprehensive Cancer Network) - www.nccn.org